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Almennt eru þessar breytingar til batnaðar fyrir strandveiðiflotann, jafnaður er 
réttur á milli svæða og ekki síst á milli stærri og minni báta í kerfinu, tekið er á 
ólympískum veiðum, minnkuð spenna og slysahætta vegna veðurs.

Ég átta mig reyndar ekki á, þar sem að talað er um 12 vikur x 4 dagar gera 48 daga 
og því sé þetta rýmkun á núgildandi kerfi. Í kerfinu í dag er gert ráð fyrir 1. Maí til 
31. Ágúst sem að eru um 17 vikur og því um 68 dagar. Það hefur verið krafa 
strandveiðimanna undanfarin ár að veiðarnar verði leyfðar í 4 daga 4vikur og 4 
mánuði ár hvert frá 1 maí til 31 águst. Sú krafa er áréttuð hér með.

1. Gr.

7. heimilt að draga................................................

Ég tel þessa grein óþarfa þar sem að ekki eru til neinar tölur um brottkast við 
strandveiðar, það hefur ekki verið talið vera vandamál í strandveiðum.

9. leyfi til strandveiða....................................................

Þessi grein er slæm fyrir kerfið, hún býður upp á fjölgun stærri báta í kerfinu þar 
sem hægt verður að selja þá yfir í annað E.H.F. þegar dagarnir 50 eru búnir og fara 
á makríl eða aðrar veiðar.

11. heimilt að leggja.................................................

Nægjanlegt er að hafa þessa grein, þá er miðað við að leyfið verði lagt inn í lok 
október og tekið út aftur með vorinu/sumrinu.



4. gr.

Sérstakt veiðigjald

Þetta er vonlaust ákvæði og má ekki undir neinum kringumstæðum fara inn í 
lagatexta.

Nú þegar greiða strandveiðiútgerðir 50.000kr.í sérstakt gjald og eru þetta einu 
útgerðirnar sem að þess þurfa, ef að meira fé þarf til hafrannsókna eða til gæslu á 
miðunum eru breiðubökin hjá stærri og eldri útgerðum.

Það fer ekki saman að tala um nýliðun og að hleypa inn í kerfið á ódýrari hátt og 
skattpína þá svo undir drep.
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